

Review phòng khám đa khoa Hưng Thịnh 380 Xã Đàn Hà Nội

Nhận xét review phòng khám Hưng Thịnh 380 Xã Đàn Đống Đa Hà Nội hay dịch vụ phòng khám Hưng Thịnh có uy tín không là những thắc mắc được bạn tâm cùng với luôn có số lượng tìm kiếm cực kỳ cao. Hiện thực, Hiện nay vấn đề xác định kiếm một cơ sở thăm khám bệnh tin cậy chất lượng khiến cho rất nhiều cơ thể phải nhức đầu do quá trình xuất hiện của rất nhiều bệnh viện chuyên khoa trên cả nước.

Vậy uy tín của review [phòng khám đa khoa Hưng Thịnh](#) như nào? Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp đầy đủ đánh giá, đánh giá từ những bệnh nhân đã từng đến xét nghiệm ở đây nhằm giúp cho mọi cơ thể có cái nhìn hiện thực nhất.



Giới thiệu tóm lược về phòng khám Hưng Thịnh

Phòng khám có cơ sở tọa lạc ở số 380 Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội. Đây là một trong các con đường rất lớn, thuộc trung tâm của thành phố, Bởi vậy giúp cho người bệnh có nguy cơ dễ thực hiện trong việc tìm kiếm cũng như di chuyển sang đây khám bệnh.

[phòng khám đa khoa Hưng Thịnh Hà Nội](#) là một cơ sở y tế tư nhân được Sở Y tế cấp phép hoạt động. Trải qua hơn 10 năm tạo thành và phát triển, phòng khám từng nhận được sự tín nhiệm, ủng hộ từ không ít người bị bệnh tại Hà Nội nói riêng biệt và những tỉnh thành lân cận Nhìn chung. Để đạt được Việc này, phòng khám đa khoa luôn, không ngừng cải tiến đội ngũ máy móc thiết bị trang thiết bị, Đồng thời cố gắng trong việc tăng cường năng lực của hệ thống y chuyên gia cũng như uy tín xét nghiệm trị bệnh.

Tuyệt nhiên, phòng khám đa khoa Hưng Thịnh còn có khoảng thời gian lao động linh hoạt, có nguy cơ thích hợp đối với hầu hết tất cả người bệnh. nếu như không ít trung tâm y tế chỉ nhận xét nghiệm chữa trong giờ hành chủ yếu không kể cuối tuần, thì phòng khám Hưng Thịnh lao động tất cả một số hôm trong tuần, thời điểm từ 8h - 20h. người bệnh không mắc gò bó về thời điểm, có thể sắp xếp được công việc của chính mình một phương pháp thuận tiện.

Review phòng khám Hưng Thịnh thì có tốt uy tín không?

Trong những năm gần đây, phòng khám Hưng Thịnh 380 Xã Đàn đang ngày càng được rất nhiều người biết đến, an tâm giao phó sức khỏe cho hệ thống y bác sĩ chuyên khoa. Vậy những nhân tố nào trong tin cậy của phòng khám đã từng tạo được quá trình tin tưởng của bệnh nhân? Hãy cùng chúng tôi nghiên cứu về một số lợi thế nổi bật của cơ sở y tế này ngay bài viết này.

Đánh giá về đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa ở phòng khám Hưng Thịnh

có nguy cơ nói đây là yếu tố ban đầu, mang đặc thù quan trọng giúp cho người bị bệnh quyết định lựa chọn một địa điểm thăm khám chữa bệnh cho chính mình mình. đối với người bị bệnh, chắc chắn bất kỳ ai cũng muốn được xét nghiệm và chữa trị vì những bác sĩ dày dặn kinh nghiệm, có chuyên môn cao cũng như nhiệt tình đối với người bị bệnh. Việc đó không những giúp cho việc điều trị đạt kết quả tốt nhất, giữ gìn an toàn mà còn tạo được tâm lý thoải mái cho bệnh nhân.

đội ngũ y bác sĩ đang làm việc ở phòng khám Hưng Thịnh đều có tay nghề và trình độ cao, nhiều năm kinh nghiệm. tuyệt nhiên, có những bác sĩ chuyên khoa đã theo học ở nước ngoài, tiếp xúc với không ít thông tin cùng với liệu pháp tiên tiến tiên tiến từ những quốc gia có nền y học tiến triển.

Không chỉ vậy, không ít bác sĩ của phòng khám đã công tác ở các bệnh viện đa khoa không nhỏ, chuyên khoa chất lượng như : bác sĩ chuyên khoa Trịnh Giang Lợi (chuyên khoa ngoại của BV Bạch Mai), chuyên gia Trần Thị Thành (chuyên khoa sản phụ ở BV Phụ sản Trung Ương), bác sĩ Tạ Đình Việt (đã đã từng công tác tại BV Việt Đức)...

Bởi vậy, khi người bệnh đến khám bệnh nam khoa, phụ khoa, bệnh hoa liễu, các vấn đề liên quan đến trực tràng và hậu môn, bệnh hôi nách... ở đây thì đều có khả năng hoàn toàn yên tâm lúc được bác sĩ chuyên khoa giỏi kiểm tra cũng như trị.

Liệu pháp khám điều trị bệnh cũng như thiết bị y tế

Không những có lợi thế xuất hiện trội về đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giỏi, phòng khám đa khoa còn tạo được sự tin cậy nhờ một số kĩ thuật điều trị được nhiều bác sĩ chuyên khoa đánh giá là hiện đại cùng với tiên tiến nhất Ngày nay. người bệnh sẽ không còn lo sợ vì đau đớn mà các cách cổ điển gây nên, Đồng thời những kỹ thuật mới còn giữ gìn được độ an toàn, chính xác, tính thẩm Mỹ và khoảng thời gian khôi phục nhanh chóng.

Các giải pháp trong chữa bệnh mọc bật tại phòng khám có thể đề cập như :

- Kĩ thuật xâm lấn tối thiểu theo phương pháp Hàn Quốc.
- Kĩ thuật ALA - PDT chữa trị các chứng bệnh xã hội.
- Kĩ thuật bức xạ nhiệt DHA chữa trị bệnh lậu, bệnh mụn rộp sinh dục.

- Kỹ thuật HCPT cùng với PPH trị bệnh trĩ.
- Phương pháp chữa tâm sinh lý dùng nhưng mà song đối với chữa trị chứng bệnh.

Đi kèm với liệu pháp thăm khám chữa trị bệnh hiện đại, phòng khám Hưng Thịnh còn sở hữu hệ thống máy móc thiết bị hiện đại đạt chuẩn. phòng khám luôn tập trung đầu tư, nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, Đức, Pháp, Hàn Quốc... nhằm mang tới cho người bệnh quá trình an toàn, cảm thấy an tâm và có kết quả chữa trị đạt kết quả tối ưu. mọi những trang thiết bị dụng cụ đều phải trải qua một số bước kiểm định điển hình, chặt chẽ, được cấp phép Tiếp đó mới đút vào sử dụng xét nghiệm chữa trị bệnh.

Trên thực tế, tại phòng khám đang có các kiểu máy móc hiện đại gồm : phương pháp dao LEEP của Hoa Kỳ, máy điều trị liệu BBT, dụng cụ chụp cộng hưởng từ MRI, máy phỏng đoán tia hồng ngoại, máy siêu âm màu 3 chiều... sử dụng những thiết bị trên trong khi trị sẽ giúp cho cả người bị bệnh và chuyên gia đều giảm được khoảng thời gian và công sức chữa bệnh, tránh tối đa khả năng tiếp diễn tai biến và phòng tránh quay trở lại.

Đánh giá chất lượng xét nghiệm điều trị bệnh

Phòng khám đa khoa Hưng Thịnh 380 Xã Đàn áp dụng mô hình một bác sĩ chuyên khoa - một y tá - một người bệnh sẽ giúp người bệnh dễ dàng cung cấp, được bác sĩ chuyên khoa giải đáp câu hỏi về các vấn đề mà chính mình chính mình đang gặp phải. nhưng mà song đối với đó, người bệnh cũng được theo dõi kỹ càng và chăm sóc cẩn thận trong suốt việc từ lúc bắt đầu kiểm tra cho tới lúc kết thúc điều trị.

tại nhiều bệnh viện công lập hoặc phòng khám, người đến khám bệnh đều phải trải qua quy trình làm cho thủ tục và chờ đợi đến lượt mất không ít thời điểm. Thấu hiểu Điều đó, phòng khám Hưng Thịnh đã khắc phục được Việc này với một quy trình xét nghiệm trị thuận tiện, mau chóng, triệt để không cần phải thực hiện các thủ tục mang đặc tính rườm rà.

Trước khi tới thăm khám, Nếu mà người bị bệnh có bất kỳ câu hỏi nào cần được trả lời thì có nguy cơ liên hệ thẳng đến hotline của phòng khám đa khoa. đội ngũ tư vấn thân thiện, nhiệt tình sẽ giúp sức người bệnh 1 biện pháp chu đáo cũng như mau chóng nhất. Ngoài ra, một ưu điểm mọng trội của phòng khám chính là hình thức đăng ký thăm khám bệnh trên website, giúp cho người bệnh có nguy cơ chủ động sắp xếp thời gian của bản thân.

Đội ngũ thiết bị máy móc ở phòng khám

Với mong đợi đem lại quá trình thoải mái nhất cho người bị bệnh lúc đến khám điều trị, phòng khám đa khoa Hưng Thịnh ngay từ giai đoạn mới thành lập đã tập trung đầu tư hệ thống cơ sở vật chất. điểm nổi bật nhất cần thiết nói đến đó là mô hình phòng khám kết hợp nghỉ dưỡng, không gian rộng rãi, sạch, được sát khuẩn đặc biệt. nhất là người bệnh sẽ hoàn toàn không ngửi thấy mùi thuốc tại phòng khám Hưng Thịnh như rất nhiều bệnh viện chuyên khoa khác biệt.

Đi kèm các tiện ích cấp thiết như thang máy, điều hòa, ghế salon ngồi đợi, wifi, TV, những loại sách báo... thì phòng khám đa khoa Hưng Thịnh Xã Đàn Hà Nội còn sở hữu lượng rất lớn giường bệnh. Điều này sẽ giúp cho người bị bệnh yên tâm có đủ tiêu chuẩn 1 người/giường, triệt để không có hiện tượng nằm ghép.

Bảng giá, mức phí khám cùng với trị

Chi phí thăm khám chữa bệnh cũng là một trong số những băn khoăn được đa số người bệnh quan tâm lúc định vị kiếm và chọn cơ sở y tế. tuyệt đối, Thực tế hiện nay thấy tình trạng không ít phòng khám chi

phí rẻ nhưng cùng với đó là uy tín lại không đảm bảo, có khả năng chi phối tới sức khỏe bệnh nhân. Vậy 1 phòng khám chuyên khoa chất lượng tin cậy như phòng khám Hưng Thịnh thì liệu mức phí khám và trị có cao hay không?

Theo đánh giá của rất nhiều bệnh nhân đã tới phòng khám đa khoa, mọi các mức phí tại đây đều tại mức vô cùng phù hợp, thích hợp đối với nhiều đối tượng người bị bệnh. giá thành một số gói thăm khám cũng như trị được công khai theo đúng đối với quy chuẩn từ Bộ Y tế. Trước lúc làm thăm khám điều trị, bệnh nhân sẽ được thông báo đặc trưng minh bạch về một số khoản giá thành.

Đồng thời, Nếu trong lúc điều trị cần phải nảy sinh thêm khoản tiền nào, bác sĩ chuyên khoa sẽ trao đổi kèm theo người bệnh trước để họ cân nhắc và quyết định. Bảng chi phí được niêm yết ngay ở sảnh lớn, người bệnh có thể trực tiếp đối chiếu giá thành để giữ gìn chính xác.

Nhận xét đánh giá từ một số bệnh nhân

một số phản hồi từ chính những người bệnh đã từng trải nghiệm dịch vụ xét nghiệm chữa bệnh ở phòng khám Hưng Thịnh 380 Xã Đàn không chỉ giúp đội ngũ y chuyên gia cũng như nhân viên ở đây có nguy cơ sớm tiếp nhận, cố gắng gia tăng uy tín mà lại là ánh nhìn chân thực dành cho các người đang có ý định tìm hiểu về địa chỉ y tế này.

Cô Thu Hiền (36 tuổi) giải bày : “Cô được một cơ thể bạn giới thiệu thăm khám phụ khoa tại phòng khám đa khoa Hưng Thịnh Hà Nội. Điều đầu tiên khiến cô ấn tượng chính là không gian rộng rãi, sạch, lại còn được các bạn nhân viên nhiệt tình chỉ định ngay từ Lúc đầu. Trước giờ cô đi khám đều phải đợi chờ rất lâu mới đến lượt, vậy mà tại đây cô rất bất ngờ lúc được một số bác sĩ chuyên khoa kiểm tra và trả kết quả nhanh tới như vậy. chắc chắn cô sẽ đặt lịch khám phụ khoa định kỳ tại Hưng Thịnh.”

Bạn Tùng Lâm (30 tuổi) cung cấp : “Sau lúc nghiên cứu những kiến thức trên internet, em đã ý muốn đến phòng khám Hưng Thịnh để cắt bao da quy đầu. trước tiên em cảm thấy khá ngại ngùng, nhưng mà sau khi tới đây mới được trả lời là tất cả quy trình thăm khám trị đều xảy ra riêng biệt tư, thông tin người bệnh cũng được bảo mật đặc biệt cần phải em thoải mái hơn nhiều. những bác sĩ cũng như y tá đều tận tâm, thân thiện, tiến hành thủ thuật nhanh chóng, cẩn thận cũng như hướng dẫn em giải pháp phục vụ cực kỳ tận tình.”

Trên đây là review phòng khám Hưng Thịnh được tổng hợp lại từ các đánh giá, đánh giá từ nhiều người bệnh cũng như những bác sĩ. phòng khám Hưng Thịnh 380 Xã Đàn luôn là một địa điểm y tế tin cậy, hôm càng được nhiều bệnh nhân lựa chọn đến xét nghiệm bệnh cũng như chữa. Nếu có bất kỳ băn khoăn nào, bạn hãy liên hệ thẳng đến hotline của phòng khám đa khoa để được tư vấn cùng với giải đáp.

Các trang tin kể về phòng khám đa khoa Hưng Thịnh:

<https://phongkhamnamkhoa.com/>

<https://www.facebook.com/yte380xadan/>

<https://trungtamytecamle.com/uploads/news/reivew-phong-kham-da-khoa-hung-thinh.htm>

<https://suckhoeonline365.com/review-phong-kham-da-khoa-hung-thinh-380-xa-dan-ha-noi.html>

<https://suckhoewiki.com/review-phong-kham-da-khoa-hung-thinh-380-xa-dan.html>

<https://infogram.com/review-phong-kham-da-khoa-hung-thinh-380-xa-dan-ha-noi-1h8j4xg7lxrd6mv>

<https://trungtamytehuyenphuninh.vn/uploads/tinykhoa/reviewphongkhamhungthinh.htm>

<http://pras.ambiente.gob.ec/vi/web/suckhoeonline365/home/-/blogs/review-phong-kham-da-khoa-hung-thinh-380-xa-dan-ha-noi>

<http://www.ritzclinic.com.tw/web/pkhungthinh/home/-/blogs/13809923>

<https://www.econa.org.ua/files/journals/1/articles/2494/submission/original/2494-6565658499-1-SM.htm>

<https://chaobacsi.webflow.io/blog/phong-kham-da-khoa-hung-thinh-380-xa-dan-ha-noi>

<https://kcb.vn/upload/2005611/fck/trancongdao/phong-kham-da-khoa-hung-thinh.pdf>

<https://suckhoeonline365.neocities.org/review-phong-kham-da-khoa-hung-thinh-380-xa-dan>

<https://phongkhamnamkhoa.com/phong-kham-da-khoa-hung-thinh-dia-chi-uy-tin-chat-luong-12WEFF60.html>

<https://phongkhamhungthinh.com.vn/phong-kham-da-khoa-hung-thinh-co-tot-khong-review-phong-kham-hung-thinh.html>

<http://phathai.com.vn/phong-kham-da-khoa-hung-thinh-12WEFAFW.html>

<http://hoinach.org/gioi-thieu-phong-kham-da-khoa-hung-thinh-12WEFACE.html>

<https://sonnptnt.hanoi.gov.vn/hoi-dap/2783/sk.html>

<https://www.abruzzoairport.com/web/trigialow/home/-/blogs/review-phong-kham-hung-thinh-380-xa-an-ha-noi>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/kiem-tra-tu-duy-2?review-phong-kham-hung-thinh.htm>

https://ydct-8dichvucong.moh.gov.vn/File/GoToViewTaiLieu?url=Temp%5C20d39e11-c932-4a69-b8a9-85f4c2cbde8e%5C343342442_20230715_155726.pdf

<https://www.geocities.ws/suckhoeonline/review-phong-kham-da-khoa-hung-thinh.htm>

<https://phongkhamdakhoahungthinh.glitch.me/>

<https://phongkhamhungthinh.jimdofree.com/>